



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 หน้า 9 มูลค่าข่าว 110,880.-

สงขลาลุยวิจัยอุทยานธรณีโลกสตูล

ผนึกเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน-ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า และนักวิจัยจาก มรภ.สงขลา พร้อมคณะนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลฯ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมประชุมเปิดตัวโครงการวิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ร่วมกับผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ฝ่ายงานวิจัยมุ่งเป้า (สกว.) นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.นิวัตกล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืน เนื่องจากแม่แตงยูเนสโกยังให้ความสำคัญกับจ.สตูล ดังนั้นคนในพื้นที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษาและสนับสนุนพื้นที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้ และส่งต่อความรู้สึกรักและหวงแหนในฐานะเจ้าบ้านให้กับลูกหลาน ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเยี่ยมชมอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อสะท้อนให้ชาวโลกรู้ว่าอาเซียนของเรามีของดีที่มีคุณค่า และเป็นมรดกของโลกที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ไม่ใช่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น

ด้านผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ฝ่ายงานวิจัยมุ่งเป้า สกว. กล่าวว่า ขณะนี้สำนักวิจัยมุ่งเป้ามุ่งจัดดำเนินการไปแล้วกว่า 28 ล้านบาท และยังมีเฟสที่ 2 ในปี 2563 และ 2564 นอกจากนี้ยังหารือร่วมกันถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สกว. มรภ.สงขลา ร่วมกับ จ.สตูล คาดว่าเป็นการขับเคลื่อนงานหลายๆ ภาคส่วน ขณะที่กลุ่มงานอีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นในเรื่องนวัตกรรมการศึกษาของชุมชน เพื่อดูการพัฒนาในมิติความยั่งยืนของสังคม